

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2](#)
  1. [Mẫu bài văn Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 số 1](#)
  2. [Văn mẫu lớp 2 Tả về con vật nuôi trong nhà số 2](#)
  3. [Văn mẫu Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 số 3](#)
  4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả về con vật nuôi trong nhà số 4](#)
  5. [Bài văn mẫu hay Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả về con vật nuôi trong nhà** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

### **5 mẫu bài văn Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2**

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả về con vật nuôi trong nhà** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

#### **Mẫu bài văn Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 số 1**

Nhà em có nuôi một con Mèo. Năm nay là năm thứ 2 nó đã ở với gia đình em. Con Mèo rất mập nên rất đáng yêu. Cho nên ai cũng gọi nó là Béo. Bộ lông nó hết như phủ một lớp nhung toàn màu đen huyền láng mượt. Đôi mắt nó tròn giống hai hòn bi ve trong suốt, lúc màu vàng, lúc xanh biếc. Hai cái tai nhỏ xíu trên đầu nghịch ngợm và đặc biệt tai Béo rất thính. Hàng đêm Béo ít ngủ mà thường đi lung sục khắp trong nhà, ngoài vườn để bắt chuột. Mỗi ngày em đều trò chuyện rồi ôm nó vào lòng. Nó đã rất thân thiết với em. Em sẽ cố gắng chăm sóc Béo thật tốt để nó luôn khỏe mạnh.

#### **Văn mẫu lớp 2 Tả về con vật nuôi trong nhà số 2**

Con chó của nhà em rất đáng yêu. Nó mới được sáu tháng tuổi. Nó là chú chó lai cao to, lông vàng điểm trắng. Bốn cái chân cao, bụng thon và tai to dựng đứng. Cặp mắt đen sẫm, cái mõm hơi tròn. Hàm răng nhọn hoắt, trắng bóng. Cái đuôi dài uốn cong. Nó ăn khỏe và rất sạch sẽ. Nó nằm ngủ ở góc cửa ra vào trên tấm đệm. Lúc nào cũng thấy nó ngồi chống hai chân trước, hai chân sau xếp lại, đuôi vắt ngang lưng. Tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng.

#### **Văn mẫu Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 số 3**

Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trông đẹp. Cái mào dày và đỏ chót như bông hoa dâm bụt lúc nào cũng nghênh nghênh ra vẻ kiêu hãnh lắm. Cái mỏ vàng ươm và hơi khoằm. Bộ áo lông của chú rực rỡ đủ màu sắc: lông cổ màu đỏ lửa pha xanh biêng biếc, lông thân màu nâu mượt,

lông cánh và đuôi màu đen óng ánh. Cặp giò chắc nịch cùng cái cựa dài, sắc chính là vũ khí lợi hại của chú.

#### Bài văn mẫu lớp 2 Tả về con vật nuôi trong nhà số 4

Nhà em có nuôi một chú chim sơn ca. Mình và lông màu cỏ úa có vân và sọc trắng, đôi chân bé xíu. Mắt đen hạt nhãn có vành vàng bao quanh. Chim trống có bộ lông đỏ sẫm điểm sọc nâu, như khoác áo len. Lông bụng và đuôi màu đen nhạt. Chim mái có bộ lông cánh màu nâu vàng, có con màu tía, rất rực rỡ. Em rất thích loài chim này.

#### Bài văn mẫu hay Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 số 5

Nhà bà ngoại em có nuôi một chú lợn. Lợn khi còn bé thì có màu hồng nhạt rất dễ thương và đáng yêu. Bụng của chúng rất là to cái đuôi thì xoắn vào, bốn cái chân ngắn, móng to. Lông thường rất thưa và dài có màu trắng. Đôi mắt của nó thì rất tròn to đen lăm. Cái miệng dài, khi ăn thức ăn thì nó sục mõm cho nước rơi vào cả mũi nhưng vẫn ăn được. Lợn thường được nuôi để cung cấp thực phẩm cho con người.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả về con vật nuôi trong nhà lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.